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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
สมัยสำมัญ   สมัยที ่3  ประจ ำปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 2 
วันที่  15  สิงหำคม  พ.ศ.2562   เวลำ  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง อ.เมือง  จ.นครพนม 
---------------------------------------------------- 

          ผู้มำประชุม 
 1. นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายเต็ม  นิสาวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
4. นายคล้าย  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
5. นายวินิชย ์  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2   
6. นายศรราม  นาบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3   
7. นายดี   หอมยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3   
8. นายอ้ม  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
9. นายประดิษ  ศรีชื่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
10.นายถี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
11. นายศักดิ์ดา  ภูอ่าง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
12. นางอริตรา  ค าเติม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
13. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
14. นายวิชัย  เดชสอน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7   
15. นายสุเมธ  คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
16. นายถาวร   คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
17. นายวีระพล  เจาะจง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
18. นายส าราญ  พลหนองหลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  
19. นายธนวัช  แสวงนาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
20. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
21. นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
22. นายค าบุ  แสนนาใต้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
23. นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
24. นายสมชาย  จันทร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12   
25. นายล าเลียง  ตะวงศ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
26. นายชมพู  สิมมา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
27. นายเกียรติศักดิ์ วิชัยสา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15   
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28. นายทิวา  สีคะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
29. นายปาวร  อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16   
30. นายอภิชาติ  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16   
31. นายอะจิระ  จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
32. นายนาวี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17   
33. นายวิชัย  ยาริพันธ์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 18 
34. นายบุญมา  ผ่านเสนา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 18 
35. นายสุวิทย์  แก่นนาค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
36. นางใบสี  เดวัลย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
37. น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
38. นายเฉลิม  วรจิตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
39. นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
40. นายถาวร  บัวสุวรรณ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
41. นายสมคิด  อุดมศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
42. นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
43. นายประพันธ์ เพ่ิมพูล   เลขานุการสภา อบต. 

 
 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ด.ต.พิทักษ์    ต่อยอด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
2. นายสมสี  แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
3. นายทองจันทร์ บุญทวี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
4. นายค าพอง   เหล่าแสลง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 19 
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เริ่มประชุมเวลา   09.35  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.

2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่  ถ้าไม่มีผม  ขอมติรับรองด้วย 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  - เรื่องท่ี นายก อบต.บ้านผึ้ง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ขอเชิญท่านนายกชี้แจง 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
นายก อบต.  1. เรื่องการอบรมการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อวันที่ 6  

สิงหาคม 2562  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้มาจัดอบรมให้ความรู้การท าเครื่อง
กรองน้ าจากท่อ PVC เพ่ือใช้ในหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ได้งบมาอบรมซึ่งมีประโยชน์
มาก  ผู้มาอบรม 30 คน จะได้เครื่องกรองน้ าไป 30 ชุด ไปใช้กับประปาหมู่บ้านได้ 
ขอให้ทางหมู่บ้านไปซื้อชุด UV อัลต้าไวโอเลตเพ่ิมอีกประมาณ  5,000 บาท  จะได้
เป็นการฆ่าเชื้อโรค  ได้น้ าที่มีคุณภาพดีขึ้น 
2. วันนี้เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร ได้มาศึกษาดู
งาน การบริหารจัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน  เวลาประมาณ 09.30 น. 
3. เรื่องคณะสงฆ์อ าเภอเมืองนครพนม  ได้จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวาย          
พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพัน
ปีหลวง  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่วัดนาโพธิ์   หมู่ที่ 17 ตั้งแต่เวลา  14.00 น.  
ขอเชิญสมาชิก อบต.ทุกท่านร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์  การแต่งกาย ชุดสุภาพ         
สีขาว หรือสีครีม หรือสีเหลือง 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ  3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563          

ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา  ในวาระที่ 2 วาระแปรญัตติ  โดยพิจารณาเฉพาะข้อที่เสนอ
แปรญัตติและลงมติ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง 
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นายถาวร  คุณพันธ์  - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มา 
ส.อบต. หมู่ 8 ประชุมเพ่ือรอรับค าเสนอแปรญัตติ   ตั้งแต่วันที่  10 - 12  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
ประธานคณะกรรมการฯ  รวม 3 วัน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนครบก าหนดเวลาแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกผู้ใด

มายื่นเสนอขอแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ประชุมพิจารณากันแล้ว 
ไมม่ีข้อเสนอขอแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  - สรุปว่า เมื่อครบก าหนดระยะเวลายื่นเสนอขอแปรญัตติแล้ว ไม่มีสมาชิก อบต.ยื่น
เสนอขอแปรญัตติ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา  ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ 2 วาระ
แปรญัตติ  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 40 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ 3.2 ฝ่ายบริหารขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในแผนงานการศึกษา  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            
ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 11  
งบประมาณ  401,000  บาท  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 11  งบประมาณ  237,500  
บาท 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอชี้แจงที่ขอปรับลดงบประมาณ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลา- 
นายก อบต. ดุก หมู่ที่ 11  ลงเหลือ  237,500 บาท  เนื่องจากกองช่างได้ไปดูพ้ืนที่ก่อสร้างแล้ว  

เห็นว่า มีฐานรากเดิมของรั้วคอนกรีตเก่าอยู่แล้ว  จึงไม่ต้องสร้างฐานรากรั้วคอนกรีต
อีก  จึงปรับราคาค่าก่อสร้างใหม่  เหลือ  237,500 บาท  จะเหลืองบประมาณ  
163,500 บาท  ตกเป็นเงินสะสม ท าให้ประหยัดงบประมาณขึ้น 

ประธานสภาฯ  - ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก  หมู่ที่ 11 
ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 40 เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 

ประธานสภาฯ - เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกจะเสนออะไรอีกหรือไม่ 
นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์ - เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอเรื่องท่ีดินท ากินของ 
ส.อบต. หมู่ 10  ชาวบ้านหลายหมู่บ้านหลายครัวเรือนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ไม่มีโฉนด   

เนื่องจากยังทับเขตป่าดงเซกาแปลงที่ 2 ผมขอฝากผู้น าช่วยกันผลักดันให้มีการออก
โฉนดที่ดินให้ได้โดยเร็ว ปีที่แล้วกรมที่ดินมารังวัดที่ดิน ฝากอย่าเพ่ิงเก็บค่ารังวัดเลย  
เพราะเก็บค่ารังวัดแพงมาก  ตามราคาประเมินที่ดิน  ถ้าเป็น 10 ไร่ ค่ารังวัดแพง
แทบจะซื้อที่ดินใหม่ได้เลย 
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นายสมคิด  อุดมศักดิ์ - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอแจ้งเรื่องฝายน้ าล้น  
ส.อบต. หมู่ 23   บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 ที่ทางกรมชลประทานมาสร้างไว้  ยังไม่ถาวร  กักเก็บ 

น้ าได้น้อย ถ้ามีงบไปปรับปรุงขอให้เพ่ิมความสูงขึ้นอีก  15 เซนติเมตร  เพ่ือให้กัก
เก็บน้ าได้มากขึ้น 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - จะให้กองช่างไปส ารวจ  และประมาณการปรับปรุงให้  ฝายกักเก็บน้ านี้ กรมชล -
นายก อบต.  ประทาน ได้ส่งมอบให้ อบต.บ้านผึ้ง ไปดูแลบ ารุงรักษาต่อแล้ว 
นายทักษิณ  คู่แก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอแจ้งเรื่องขยะอันตราย 
ส.อบต.หมู่ 23  พวกหลอดไฟ ที่หมู่ 23 ขยะล้นถังแล้วดูไม่เรียบร้อย ขอให้ไปจัดเก็บด้วย 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรื่องท าโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  หลังจากท ามาได้ปีกว่าขณะนี้มีน้ าใต้ดินเยอะขึ้น 
นายก อบต.  มีหลายคนน าแผงโซล่าเซลน ามาใช้ในการสูบน้ าไปท าการเกษตร เช่น รองถวิลและ 

ทาง  หมู่ 15 เดี๋ยวนี้ราคาถูก โซล่าเซลราคาถูกลงมากแล้ว 3 -4 พันบาท  ถ้ารวม
แบตเตอรี่อีก 4-5 พัน ประมาณ 10,000 บาท ก็ใช้ได้แล้ว อยากให้พวกเราลองใช้กัน 

นายทิวา  สีคะ  - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมได้ใช้ระบบโซล่าเซลอยู่ ขณะนี้ 
ส.อบต. หมู่ 15 ลงทุนก็ไม่มากเท่าไหร่  แผงโซล่าเซลแผงละ 3,500 บาท ใช้ 2 แผง ก็ 7,000 บาท 

และค่าปั๊มน้ าอีก 2,000 บาท ก็ใช้ได้เลย ปั๊มน้ าเข้านาได้เลย ใช้ได้ตลอด ประหยัดดี  
อยากให้งบศกึษาดูงานไปดูงานเรื่องการใช้ประโยชน์จากโซล่าเซลด้วยจะดีมาก 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ถ้าท่านสมาชิกจะเอาน้ าไว้ใช้ ก็ไปซื้อถึงเก็บน้ าแบบพลาสติก พวกถังไฟเบอร์หรือ 
นายก อบต.  ถังสีน้ าตาลมาสูบน้ าเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน ก็จะเกิดประโยชน์มาก หรือเอาไว้ปลูกผัก 

เอาไปขายก็ได้ ส่วนเรื่องท่ีสมาชิก หมู่ 16 แจ้งว่าระบบประปาหมู่บ้านอยู่ใกล้ห้องน้ า 
ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น ขอแจ้งให้ทราบว่า ถ้าจะท าระบบประปาใหม่ ท่านต้องตัด
โครงการเล็กๆออกไป เช่น ขยายเขตไฟฟ้า ต้องเรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน 1,2,3 
อันไหนส าคัญ และจ าเป็นต้องท าก่อน ถึงจะใช้งบประมาณมากกว่าหมู่อ่ืน ก็ต้องจัด
งบไปท า  ขอให้สมาชิกให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย เพราะถ้า
โครงการใดไม่มีในแผนพัฒนา อบต.ก็ไม่สามารถจะท าได้ อย่างโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  ก็ต้องดูด้วยว่าจุดที่จะขยาย ห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไหน  
ถ้าห่างเกินกว่า 1 กิโลเมตร การไฟฟ้าจะไม่ท าให้ จะเสียงบประมาณไปเปล่า ถ้าจะ
ติดหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมอีก ก็ราคาประมาณ 280,000 บาท ซึ่งงบประมาณ อบต.ไม่
พอ 
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ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภา - หลังจากผ่านการประชุมวาระท่ี 2 วาระแปรญัตติแล้ว  จะพักการประชุมก่อน และ

จะประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
วาระที่ 3 ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลหรือไม่  ในเวลา 13.00 น.  ขอพัก
การประชุมครับ 

  
 พักการประชุม  เวลา  11.35 น. 
 

 
    (ลงชื่อ)  ประพันธ์  เพ่ิมพูล   ผู้จดรายงานการประชุม. 
         ( นายประพันธ์   เพ่ิมพูล  )         

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง        
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  วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  สมาชิก 
อบต. มาประชุม  จ านวน  42  คน 
  เริ่มประชุม  เวลา  13.10 น. 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ  3.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
   ในวาระท่ี 3 ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลหรือไม่  ผมขอมติสมาชิกท่านใด 

เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 3 ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลได้  ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 40 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอบคุณสมาชิก อบต. 
นายก อบต. ทุกท่าน ที่เห็นความส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  และ

ได้อนุมัติให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ใน
วันนี้  ทางฝ่ายบริหารจะได้น างบประมาณไปพัฒนาต าบลบ้านผึ้งให้เจริญก้าวหน้า 
ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ต่อไป 

นางลักขณา  ค าหา - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงเรื่อง 
จพง.พัฒนาชุมชน การคืนเงินให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการสังคมที่ขอลาออก  ทางคณะกรรมการ

กองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งให้ทางสมาชิกกองทุนทราบแล้ว  โดยทางคณะกรรมการจะ
ออกจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกกองทุนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่  19-22 สิงหาคม  สถานที่
ตามศาลากลางบ้านที่  อบต.ออกไปจ่ายเบี้ยยั งชีพผู้สู งอายุทุกเดือน  ทาง
คณะกรรมการกองทุนได้ประชุมกัน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  มีสมาชิกขอ
ลาออก  4,184 คน  ได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไปแล้วว่าสมาชิกที่ขอลาออก แต่ละคน
จะได้เงินคืนคนละเท่าไหร่  เงินที่คืนให้สมาชิกทั้งหมดประมาณ  8 ล้านกว่าบาท  ใน
การรับเงินให้เจ้าตัวถือบัตรประชาชนมาด้วยในวันแจกจ่ายเงินคืน  ขอให้ทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านมาร่วมด้วย  โดยเจ้าหน้าที่ของ อบต.ที่เป็นคณะอนุกรรมการ
จะเป็นผู้น าเงินไปแจกจ่ายคืนให้แก่สมาชิกกองทุน  จะมีทะเบียนให้ดูว่า สมาชิกแต่
ละคนมีเงินออมเท่าไหร่  จะออกไปจ่ายเงินคืนในช่วงบ่ายของแต่ละวัน 

นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์ - ขอให้เตรียมใบมอบอ านาจไปให้ด้วยเพราะสมาชิกกองทุนอาจไม่อยู่บ้านหลายคน 
ส.อบต. หมู่ 10  อาจต้องมอบอ านาจให้มารับแทนกัน  
นางลักขณา  ค าหา - ใบมอบอ านาจจะไม่เตรียมไปให้  เพราะเรายึดตามใบลาออก  ซึ่งผู้ขอลาออกได้ 
จพง.พัฒนาชุมชน ระบุผู้รับเงินแทนไว้แล้ว 
ที่ประชุม - รับทราบ 
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นายสมสี  แปทา - ผมขอเสริมเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และการท าโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล   
รองนายก อบต. โดยการคัดแยกแต่ละประเภทก่อนจะน าไปทิ้งเป็นเรื่องที่ดี และเป็นเรื่องส าคัญ  ถ้า

ไม่ท าตอนนี้ก็ไม่รู้จะท าตอนไหน  เพราะขยะมีเยอะมาก  ถ้าทุกคนช่วยกันท าโดยคัด
แยกก่อนน าไปทิ้ง  ก็จะช่วยลดงบประมาณ ในการเก็บขยะไปทิ้งได้มาก 

นายประพันธ์  เพิ่มพูล - ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องการจัดท าโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นนโยบายที่ 
ปลัด อบต. ส าคัญของทางรัฐบาล และทางจังหวัดนครพนม ก็ได้เน้นให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน

ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  โดยการคัดแยกขยะต้นทางและท าโครงการ
ธนาคารรีไซเคิล  ทาง อบต.บ้านผึ้ง ก็ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ละ  20,000 บาท   เพ่ือด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ก็
จะมีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  10,000 บาท อีก 2 โครงการ เช่นโครงการ
ส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และโครงการ
อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเสนอมา  ผมขอฝากท่านสมาชิกช่วยกันดูแลการ
ด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลด้วย  ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี เพราะเป็น
งบประมาณของ อบต.ด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 เลิกประชุม เวลา 14.15 น. 
 

 
   (ลงชื่อ)  ประพันธ์   เพ่ิมพูล   ผู้จดรายงานการประชุม. 
      ( นายประพันธ์   เพิ่มพูล  )         

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง        
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     ได้ท ำกำรตรวจสอบรำยงำน

กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  
ประจ ำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15  สิงหำคม พ.ศ.2562   โดยได้ 
ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจดบันทึก  พร้อมนี้ได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำนด้วยแล้ว 

                     (ลงชื่อ)       สมคิด  อุดมศักดิ์       ประธำนกรรมกำรฯ 
                                         ( นำยสมคิด  อุดมศักดิ์ ) 
                                              สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 23 

            (ลงชื่อ)         คล้ำย   ตะวงษ์      กรรมกำรฯ 
                                ( นำยคล้ำย   ตะวงษ์ ) 
                           สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 

             (ลงชื่อ)      ถำวร  บวัสุวรรณ์      กรรมกำรฯ 
                                 ( นำยถำวร  บัวสุวรรณ์ ) 
                                     สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 22 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุม 
สภำฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ประจ ำปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1  วันที่  15         
สิงหำคม  พ.ศ.2562  แล้ว  เมื่อวันที่  25 ตุลำคม 2562 
 

             (ลงชื่อ)      สมสี   สีคะ    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                        ( นำยสมสี   สีคะ ) 
                   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
 


